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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุม  และท่ีประชุมพร้อมแล้ว  นายชัยโรจน์  กองราช  
ประธานสภาเทศบาล  เป็นประธานที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ประชุม ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี1  เรื่อง  ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ  
   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน
   ประจ าปี 2561ระดับภาค ซึ่งเทศบาลต าบลหาดกรวดได้รับการรับรองผลการประเมิน
   เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับดีเยี่ยม ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อม
   ยั่งยืน ระดับประเทศมีก าหนดตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เทศบาลต าบลหาดกรวดในวันที่  25  
   มิถุนายน  2562 ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหาดกรวด 
นางพรฉวี  กล่าวต่อที่ประชุมส าหรับการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนประจ าปี 2561 จังหวัดอุตรดิตถ์มี 
   2 หน่วยงานที่ผ่านการรับรองผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับดีเยี่ยม คือ 
   เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์เขาก็อยู่ในส่วนของเทศบาลเมือง และเทศบาลต าบลหาดกรวด 
   ซึ่งเมื่อวันที่ 23-25 เมษายน ที่ผ่านมาทางกองสาธารณสุขท่านปลัดได้เข้าร่วมประชุมที่
   กรุงเทพฯ ไปร่วมรับฟังค าชี้แจงตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน 34 ตัวชี้วัด ท่านปลัดคงเรียกหัวหน้า
   ส่วนเข้าร่วมประชุมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัด  
มติที่ประชุม  - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภา สอบถามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้ง

ที่ 1 เมื่อวันที่  11 กุมภาพันธ์  2562  มีการแก้ไขรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพ่ิมข้อความตอนใด  ให้เสนอต่อที่ประชุม 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติม ถือว่ารับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง ที่เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 
ประธานสภา 3.1 3.1 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ด าเนิน

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร “โครงการโรงก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรและแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า” โดยใช้เทคโนโลยีการก าจัดขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสานอย่างถูกต้องและถูกสุขลักษณะ ระบบเตาเผาขยะมูลฝอย (อินซินเนอร์เรชั่น) 
สามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้ปริมาณ 500 – 700ตัน/วัน สถานที่ด าเนินโครงการบ้าน
บางนา หมู่ที่ 7 ต าบลคอรุม  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 



โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลคอรุมคิดค่าก าจัดขยะมูลฝอย 1 - 3 ปีแรก  คิด 300
บาท/ตัน และจะมีการปรับขึ้นตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจร้อยละ10 ทุกๆ 3 ปี 

นางพรฉวี กล่าวต่อที่ประชุมทางองค์การบริหารส่วนต าบลบลคอรุม อ าเภอพิชัย ได้จัดท าโครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โครงการโรงก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
และแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทางอบต.คอรุมขอความร่วมมือ อปท.ใกล้เคียงเข้า
ร่วมโครงการการจัดการขยะแบบครบวงจร ซึ่งในการด าเนินการต้องใช้ขยะปริมาณมาก 
500-700 ตันต่อวันในการด าเนินการ ถ้าเราเข้าร่วมโครงการกับ อบต.คอรุมคิดค่าก าจัด
ขยะมูลฝอย 1-3 ปีแรก 300 บาท/ตัน และจะมีการปรับขึ้นตามสถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจร้อยละ 10 ทุกๆ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันเราทิ้งกับเทศบาลเมืองเขาคิด 450 บาท/ตัน 
ซึ่งเราจะเสียค่าใช้จ่ายให้กับเทศบาลเมืองเฉลี่ยเดือนประมาณ 27,000 บาท เราเก็บค่า
ขยะได้ประมาณเดือนละ 21,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ หลังคาเรือนที่จ่ายค่า
ก าจัดขยะประมาณ 1,400 หลังคาเรือน ใน 1 เดือนเราน าขยะไปทิ้งประมาณ 60 ตัน/
เดือน ซึ่งขยะมี 4 ประเภท ถ้ามีการคัดแยกอย่างถูกวิธีปริมาณขยะก็จะลดลงมาก 

 ประเภทที่ 1 ขยะอินทรีย์ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ ขยะประเภทนี้เราไม่ต้องน าขึ้นรถ
ขยะ 

 ประเภทที่ 2 ขยะรีไซเคิล ถ้าครัวเรือนมีการคัดแยกน าไปขายก็สามารถสร้างรายได้ให้
ครัวเรือนได้ 

 ประเภทที่ 3 ขยะอันตราย ครัวน าไปท้ิงในถังแดงที่ทางเทศบาลน าวางไว้ตามหมู่บ้าน 
ขยะประเภทนี้ก็ไม่ได้ขึ้นขยะเช่นกัน 

 ประเภทที่ 4 ขยะทั่วไป จ าพวกถุงพลาสติก กล่องโฟม ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายหรือ
ขายได้ ก็จะมีขยะชนิดเดียวที่ขึ้นรถขยะของเทศบาลปริมาณขยะก็จะลดน้อยลง 
ค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเช่นกัน ซึ่งต าบลหาดกรวดของเรายังไม่สามารถคัดแยกขยะได้ 
100% 

ประธานสภา เราต้องปรึกษาหารือกันว่าจะด าเนินการแนวทางไหน ซึ่งเดิมเราทิ้งขยะกับเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์เขาคิดค่าใช้จ่าย 450 บาท/ตัน ถ้าเราไปทิ้งกับ อบต.คอรุม เขาคิด
ค่าใช้จ่าย 300 บาท/ตัน แต่ระยะทางไปกลับ ค่าน้ ามัน ค่าสึกหล่อ 

นายก กล่าวต่อที่ประชุมอนาคตข้างหน้าเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ไม่ให้เราทิ้งขยะแน่นอนครับ 
เราต้องมาช่วยกันคิดว่าเราจะด าเนินอย่างไร 

รองปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุม ขอเพ่ิมเติมโครงการโรงก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ทาง     
อบต. คอรุมขอให้น าเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรแจ้งให้ทางสภาฯ ได้รับ
ทราบ ถ้าให้ความเห็นชอบแล้วขอได้ส่งส าเนารายงานการบันทึกประชุมสภาให้    
อบต.คอมรุมต่อไป 

รองณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อที่ประชุมตามที่คุณหมอพรฉวีบอกว่าเราทิ้งขยะกับเทศบาลเมืองประมาณ 60 
ตันต่อเดือน ค่าใช้จ่าย 27,000 บาท ถ้าไปทิ้งอบต.คอรุม 18,000 บาท ลดไปประมาณ 
9,000 บาท แต่ระยะทางจากบ้านเราไปอบต.คอรุม ลองใช้กูเกิลจับระยะทางประมาณ 
40 กิโลเมตร  ไปกลับประมาณ 80 กิโลเมตร อนาคตเราต้องไปทิ้งอยู่แล้ว เพราะ
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์คงไม่เราทิ้งแล้ว 

ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมท่านสมาชิกมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร 
สท.ปลิม กล่าวต่อที่ประชุม จากบ้านเราไป คอรุม เราต้องคิดค่าขนส่ง ค่าสึกหล่อ ต้องผ่านสภา 

สมาชิกต้องช่วยกันคิดว่าจะท าอย่างไร 
สท.พ.ท.สมศักดิ์ กล่าวต่อที่ประชุม คือตอนนี้เรามี 2 ทาง คือ ทิ้งที่เก่า กับ ทิ้งที่ใหม่ ที่เก่า 450 บาท ที่

ใหม่ 300 บาท ก็น่าจะมองกันทาง อบต.คอรุมน่าจะดีกว่า 



นายนวพล กล่าวต่อที่ประชุมส าหรับความคิดผมนะครับ ทิ้งที่เทศบาลเมือง ทิ้งที่อบต.คอรุมค่าสึก
หล่อ ค่าเสื่อมสภาพ รถเสียระหว่างการเดินทางไปกลับ เทศบาลเมืองไม่ให้เราทิ้ง 
จังหวัดต้องมีแนวทางการแก้ไขให้เราได้ครับ 

สท.จันทร์แรม กล่าวต่อที่ประชุมตามที่ท่านนายกได้ชี้แจงว่าอนาคตเขาจะไม่เราทิ้งแน่นอนก็ถูก และที่
หัวหน้านวพลพูดก็จริง ถ้าวิ่งขาเดียวประมาณ 40 กิโลเมตร ไปกลับประมาณ 80 
กิโลเมตร ถ้าสมมุตินะครับถ้าวิ่งหนึ่งเที่ยวไปกลับค่าน้ ามัน 300 บาท วันหนึ่ง 3 เที่ยว ก็
เป็นเงิน 900 บาท ไม่ทราบว่ารถขยะของเราวิ่งต่อวันกี่เที่ยวกี่รอบ 

นางพรฉวี กล่าวต่อที่ประชุมหนึ่งอาทิตย์รถขยะของเราวิ่ง 4 วัน คือ จันทร์ – พฤหัส 
 วันจันทร์ หมู่ที่ 1,2 และ 3 บางส่วน ส่วนใหญ่ถ้าไม่มีงานบวชงานแต่งหรืองานประจ าปี

อะไร วิ่งวันละ 1 เที่ยว 
 วันอังคาร หมู่ที่ 3 บางส่วนและหมู่ที่ 4 ส่วนใหญ่ก็วิ่งวันละ 1 เที่ยว ถ้าไม่มีงานต่างๆ 
 วันพุธ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6 ส่วนใหญ่ 2 เที่ยว 
 วันพฤหัส หมู่ที่ 7,8และ 9 วิ่งวันละ 1 เที่ยว 
สท.พะเยาว์ กล่าวต่อที่ประชุมถ้าจะพูดกัน หาข้อสรุป ข้อคิดเห็นก็จะคล้ายๆกัน อนาคตข้างหน้า

เทศบาลเมืองไม่เราทิ้งทางจังหวัดต้องมีแนวทางแก้ไขให้เรา แต่ถ้าเราไม่ทิ้งกับทาง
อบต.คอรุมตอนนี้ แล้วตอนหลังเราจะไปทิ้งทางอบต.คอรุมจะคิดเราแพงหรือเปล่า 

ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมในการพิจารณาตามโครงการโรงก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรใน
ครั้งของ อบต.คอรุม ในครั้งนี้จะให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดการขยะเลย
หรือว่าจะรับทราบหลักการไว้ก่อนแล้วผลเป็นประการใดค่อยมาเปิดประชุมพิจารณา
เห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง ท่านสมาชิก คณะผู้บริหารเห็นเป็นอย่างไร 
- ผู้เข้าร่วมให้สภารับทราบหลักการไว้ก่อน แล้วค่อยพิจารณาให้ความเห็นชอบคราว

หลัง จึงขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบรับหลักการโครงการก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรและแปรรูปเป็น

พลังงานไฟฟ้า ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง 
    

3.2 เรื่อง  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
ประธานสภา - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 27 การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

 ส านักปลัด 
 โอนลด 
 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย

เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ โครงการกิจกรรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ตั้งงบประมาณไว้  50,000 บาท  ขอโอนลด  29,000 
บาท  

 โอนเพิ่ม 
 1 หมวดครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์

ไฟฟ้า จ านวน 1 เครื่อง เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการสูบน้ าบริเวณจุดสูบน้ าหมู่ที่ 1 ในการ
สูบน้ าเพื่อช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 7 , 8 และ หมู่ที่ 9 ที่ประสบภัยแล้ง จ านวนเงิน 
18,200 บาท 



 2 หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร เพ่ือจัดซื้อตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 ตู้ เพื่อใช้ในการสูบน้ าช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 7 , 8 และหมู่ที่ 9 จ านวนเงิน 
9,800 บาท 

 3 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 1 
เครื่อง  จ านวนเงิน 1,000 บาท 

 รวมโอนเพ่ิม  1+2+3  29,000 บาท 
นายนวพล กล่าวต่อที่ประชุมตามที่สมาชิกได้ทราบและได้เห็นนะครับว่าราษฎร หมู่ที่ 7 , 8 และ

หมู่ที่ 9 ได้ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ าอุปโภคบริโภค น้ าดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต
น้ าประปา ทางส านักจึงแก้ไขปัญหาโดยการน ารถน้ าของเทศบาลจ านวน 2 คัน เข้า
ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งเดิมจุดสูบน้ า 1 คัน ใช้เวลา 30-40 นาทีต่อการ
เติมน้ า 1 ครั้ง ส านักปลัดจึงขอสภาพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์
ไฟฟ้า เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันในการสูบน้ าบริเวณหมู่ท่ี 1 บ้านทับใหม่ ซึ่งถ้าเปลี่ยนใหม่ก็
จะท าให้การสูบน้ าใช้เวลา 15-17 นาทีต่อการสูบน้ า 1 คัน ก็จะเพ่ิมเที่ยวการส่งน้ าเพิ่ม
ไปอีก ราคาประมาณ 18,200 บาท และจัดซื้อตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ า 
จ านวน 1 ตู้ ราคาประมาณ 9,800 บาท 

 ส าหรับเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader ทาง
กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ อปท.เป็นไปตามค าสั่ง 
คสช. โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ ก ากับดูแลก าชับให้อปท.จัดซื้ออุปกรณ์
อ่านบัตรอเนกประสงค์ Smart Card Reader  

นายธวัชชัย กล่าวต่อที่ประชุมส าหรับกองช่างเพ่ือไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งหมู่ที่ 7,8และ 9 
 โอนลด  
 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หมวดค่าวัสดุ ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง                    

ตั้งไว้  300,000 บาท  คงเหลือ  300,000 บาท  ขอโอนลด  11,800 บาท 
 รวมโอนลด  11,800 บาท 
 

 โอนเพิ่ม 
 กองช่าง 
 แผนงานการพาณิชย์ งานกิจการประปา หวดงบลงทุน ประเภทครุภัณฑ์อ่ืน                           

เพ่ือจ่ายเป็นค่าถังแรงดัน ขนาด 300 ลิตร จ านวน 1 ใบ จ านวนเงิน 11,800 บาท 
 รวมโอนเพ่ิม  11,800 บาท 
 โอนลด 
 กองช่าง 
 แผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ  
 ตั้งงบประมาณไว้  90,000 บาท คงเหลือ 86,100 บาท ขอโอนลด 1,000 บาท 
 โอนเพิ่ม 
 กองช่าง 
 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 1 
เครื่อง  จ านวนเงิน 1,000 บาท 

 รวมโอนเพ่ิม  1,000 บาท 



 
 นางพรฉวี กล่าวต่อที่ประชุมส าหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก็จะโอนเพ่ือจัดซื้อเครื่องอ่าน

บัตรอเนกประสงค์ จ านวน 1 เครื่อง เหมือนกับกองอ่ืนๆ 
 โอนลด 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ

รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ตั้งงบประมาณไว้ 10,000 บาท คงเหลือ 1,100 บาท ขอโอนลด  
1,000 บาท 

 

 โอนเพิ่ม 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 1 
เครื่อง  จ านวนเงิน 1,000 บาท 

 รวมโอนเพ่ิม  1,000 บาท 
รองปลัดเทศบาล กล่าวต่อที่ประชุมส าหรับกองส่งเสริมการเกษตร 
 กองส่งเสริมการเกษตร 
 โอนลด 
 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย

หมวดอ่ืนๆ โครงการปลูกผักอินทรีย์  ตั้งไว้  25,000 บาท คงเหลือ 1,500 บาท ขอโอน
ลด  1,000 บาท 

 

 โอนเพิ่ม 
 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 1 
เครื่อง  จ านวนเงิน 1,000 บาท 

 รวมโอนเพ่ิม  1,000 บาท 
 กองการศึกษา 
 โอนลด 
 หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง  

ตั้งไว้  30,000 บาท คงเหลือ 2,400 บาท ขอโอนลด  2,000 บาท 
 

 โอนเพิ่ม 
 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 2 
เครื่อง  จ านวนเงิน 2,000 บาท 

 รวมโอนเพ่ิม  2,000 บาท 
 ส าหรับกองการศึกษา ขออนุมัติซื้อจ านวน 2 เครื่อง เพราะมีงานผู้สูงอายุจ านวนมาก 
 
 
 



 
 
นางสยุมพร กล่าวต่อที่ประชุม ส าหรับกองคลัง 
 โอนลด 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมาดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษา

และซ่อมแซม ตั้งงบประมาณไว้ 24,400 บาท คงเหลือ 24,400 บาท ขอโอนลด  
1,000 บาท 

 โอนเพิ่ม 
 หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ

พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด  เพ่ือ
จัดซื้อเครื่องอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  จ านวน 1 
เครื่อง  จ านวนเงิน 1,000 บาท 

 รวมโอนเพ่ิม  1,000 บาท 
ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเกี่ยวกับการโอนลดโอนเพิ่ม

ในครั้งหรือเปล่า ถ้ามีเชิญสอบถามได้ครับ 
 - ไม่มีสมาชิกท่านสอบหรืออภิปราย ที่ประชุมจึงมติ 
มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3.3  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 
       ส านักปลัด 

  
ที ่ หมวด/ประเภท งบประมาณ 

อนุมัติ (บาท) 
ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 
 
 

ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
 
 

30,300 
 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรร์ะดับ XGA ขนาด 
3,000 ANSI LUMens   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI LUMens  
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานงบประมาณดังนี ้
1 เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดโีอ 
2 ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 
3 ระดับ XGA เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพที่ True 
4 ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความ
ส่องสว่างขั้นต าเปน็ไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

 

เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 1 เครื่อง เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอรร์ะดับ XGA ขนาด 
3,500 ANSI LUMens   
-เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI LUMens  
จ านวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครภุัณฑ์ 
กองมาตรฐานงบประมาณ 1 
ส านักงานงบประมาณดังนี ้
1 เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว 
สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวีดโีอ 
2 ใช ้LCD Panel หรือระบบ DLP 
3 ระดับ XGA เป็นระดับความ
ละเอียดของภาพที่ True 
4 ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดค่าความ
ส่องสว่างขั้นต าเปน็ไปตามบัญชี
ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ กอง
มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านกังาน
งบประมาณ 
 

 
นายนวพล  กล่าวต่อที่ประชุมการเปลี่ยนค าชี้แจง เป็นเครื่องโปรเจคเตอร์ตัวนี้จะใช้ในห้อง 
   ประชุมแห่งนี้ พอดีมีรายละเอียดขนาด 3,000 ANSI LUMens  เป็น 
    ขนาด 3,500 ANSI LUMens และ ข้อ 4 จากเดิมตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะ
   พ้ืนฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง
   มาตรฐานงบประมาณ 1 ส านักงานงบประมาณ นอกนั้นเหมือนเดิมครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 



กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ หมวด/ประเภท งบประมาณ 
อนุมัติ (บาท) 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

1 
 
 

ค่าครุภัณฑ์
ประเภท
ครุภัณฑ์อ่ืน 
 
 

180,000 
 

- เครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุงชนิด
ฝอยละอองฝอยละเอียด (ULV) จ านวน 
2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
1 เครื่องพ่นสะพายหลังชนดิละอองฝอย
ละเอียด (ULV) ขนาดเล็กส าหรบัก าจัด
ยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ ท างานด้วย
เครื่องยนต์เบนซนิ 
2 ระบายความร้อนดว้ยอากาศมีระบบ
กันการสะเทือนของเครื่องยนต ์
3 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลาน
กระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ย
อิเล็กทรอนิกส์ 
4 หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของน้ ายา
อยู่ภายนอกหวัฉีดปรับอัตราการไหลได้ 
3 ระดับ 
5 ชุดหวัฉีดท าจากสแตนเลสทนทานต่อ
สารเคมโีดยมีจารเหวี่ยงกระจายน้ ายาที่
ความเรว็รอบมากกวา่ 20,000 รอบ/
นาท ี
6 ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มี
ค่า VMD ของเม็ดน้ ายาน้อยกวา่ 30 
ไมครอน 
7 ถังบรรจุน้ ายาขนาด 12 ลิตร ผลิตด้วย
วัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อนของ
น้ ายาเคมี และแสงแดดได้เป็นอย่างดี 
8 ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงขนาด 104 
ลิตร ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการ
กัดกร่อนของน้ ายาเคมีและแสงแดดได้
เป็นอย่างด ี
9 ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 
ลิตร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง 
10 ผ่านการรับรองและทดสอบโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
11 มีคู่มืออะไหล่และเครื่องมือประจ า
เครื่อง 
 

-เครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอย
ละเอียด (ULV) 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยุงชนิด
ฝอยละอองฝอยละเอียด (ULV) จ านวน 
2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้
1 เครื่องพ่นสะพายหลังชนดิละออง
ฝอยละเอียด (ULV) ขนาดเล็กส าหรับ
ก าจัดยุงและแมลงบินชนิดต่างๆ 
ท างานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 
2 ระบายความร้อนดว้ยอากาศมีระบบ
กันการสะเทือนของเครื่องยนต ์
3 ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์แบบลาน
กระตุก และระบบจุดระเบิดแบบคอล์ย
อิเล็กทรอนิกส์ 
4 หัวพ่นควบคุมอัตราการไหลของ
น้ ายาอยู่ภายนอกหัวฉีดปรับอัตราการ
ไหลได้ 3 ระดับ 
5 ชุดหวัฉีดท าจากสแตนเลสทนทานต่อ
สารเคมโีดยมีจารเหวี่ยงกระจายน้ ายาที่
ความเรว็รอบมากกวา่ 20,000 รอบ/
นาท ี
6 ขนาดของเม็ดละอองฝอยที่ผลิตได้มี
ค่า VMD ของเม็ดน้ ายาน้อยกวา่ 30 
ไมครอน 
7 ถังบรรจุน้ ายาขนาด 12 ลิตร ผลิต
ด้วยวสัดุชั้นเยี่ยม ทนต่อการกัดกร่อน
ของน้ ายาเคมี และแสงแดดได้เป็นอย่าง
ดี 
8 ถังบรรจุน้ ามันเชื้อเพลิงขนาด 1.4 
ลิตร ไม่เป็นสนิม ทนต่อการกัดกร่อนสูง 
9 ผ่านการรับรองและทดสอบโดย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
10 มีคู่มืออะไหล่และเครื่องมือประจ า
เครื่อง 
 



 
นางพรฉวี  กล่าวต่อที่ประชุม ส าหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 เครื่องพ่นยุงชนิดฝอยละอองฝอย
ละเอียด ข้อความเดิมข้อ 8 ตัดออกไปเลยค่ะ ถังบรรจุน ามันเชื้อเพลิงขนาด 104 ลิตร 
ผลิตด้วยวัสดุชั้นเยี่ยมทนต่อการกัดกร่อนของน้ ายาเคมีและแสงแดดได้เป็นอย่างดี 

 
ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมมีสมาชิกท่านใดจะสอบหรืออภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงค า

ชี้แจง ของส านักปลัด และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ถ้ามีเชิญครับ 
- ไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามหรืออภิปราย ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2562 ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  อ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมสถานการณ์ภัยแล้ง หมู่ที่ 7 8 และ 9 ฝนไม่ตก อากาศร้อนจัด 

น้ าในสระแห้งขอดไม่มีผลิตน้ าประปา ทางเจ้าหน้าที่ก็ส่งกันตลอดไม่เว้นแต่ละวัน 
เรื่องขุดสระป่าแดงตอนนี้อยู่ในช่วงของหาผู้รับจ้างอยู่ กว่าจะได้ลงนามไม่แน่ใจ
อาจจะเป็นเดินหน้า กว่าจะได้ท าฝนมาพอดี ได้ข่าวว่าทางอ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ได้
งบมาหนึ่งล้านบาทจะมาขุดสระท้ายห้วยน้ าจาง ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมาขุดจริง
หรือเปล่า หมู่ที่ 9 บ้านเขาตองผู้น าบางท่านเคยพูดไว้นานแล้วครับว่าหมู่ที่ 9 บ้าน
เขาตองจะไม่ขาดน้ า จะมีน้ ากินน้ าใช้ตลอด ตอนนี้เป็นไงครับน้ ากินน้ าใช้ไม่อุดม
สมบูรณ์เราต้องมาช่วยกันคิดว่าถ้าหมู่ท่ี 8 บ้านดงช้างดี สระเกิดน้ าแห้งอีกเราจะ
ท าอย่างไร ถ้าฝนยังไม่ตกมาเติมน้ าในสระถ้าหมู่ 8 แล้งอีกรถ 2 คันของเทศบาลคง
ไม่เพียงพอต่อการส่งน้ าให้กับพ่ีน้องต าบลหาดกรวด ไหนจะเหตุไฟไหม้ ไหม้ไม่เว้น
แต่ละวัน เราก็ต้องรีบไปดับอันไหนที่เร่งด่วนกว่าก็ต้องไป เสาร์ – อาทิตย์ ไม่ได้
หยุดกันเลย 

นายนวพล กล่าวต่อที่ประชุมจะเล่าสถานการณ์ภัยแล้งหมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 9 นะครับ รถน้ าคัน
แดงวิ่งวันละ 8 เที่ยว คันเขียว 6-7 เที่ยว ไม่รวมเหตุไฟไหม้นะครับ ซึ่งไฟไหม้ก็
เกือบจะทุกวันบางวัน 2 แห่ง 3 แห่ง เราก็ต้องไประงับเหตุเพ่ือไม่รามเข้าบ้านเรือน
ราษฎร ขอน าเรียนสภาแห่งนี้นะครับ ถ้ามีประชาชน ราษฎรร้องเรียนร้องทุกข์เรื่อง
อะไรก็ตามก็อยากท่านช่วยรบกวนถ่ายลงไลน์ก็แจ้งเป็นเบื้องต้นอย่างที่ผมเอาลงให้
ท่านดู ท่านก็จะทราบด้วยสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไร ท่านสมาชิกท่านใดสนใจ
จะไปแจกน้ าให้ประชาชนตามบ้านบอกได้นะครับ ผมจะได้นัดวันเวลา อย่างที่ท่าน
นายกไปมา ชาวบ้านเขาชอบนะครับ เขาจะได้อุ่นใจที่ผู้น ายังเป็นห่วงเป็นใยสนใจ
ราษฎร ไปร่วมถ่ายรูปกัน ทั้ง 2 เขตเลยนะครับ 

ประธานสภา กล่าวต่อที่ประชุมพวกเราก็เห็นกันกลุ่มไลน์นะครับว่าเป็นอย่าง ผมยังคิดอยู่ว่า
ท าไมไฟถึงไหม้บ่อยจังมีเหตุตลอด ก็เห็นจากในไลน์กลุ่ม 

สท.ปลิม กลา่วต่อที่ประชุมเม่ือเช้ามาถึงเทศบาลก็นั่งอยู่ตึกด้านหน้ามีชาวบ้านมาขอน้ าไปใช้ 
ผมก็เลยถามว่าน้ าเขาไปส่งไม่ได้หรอ เขาตอบกลับมาว่าอยู่ปลายสายน้ าไม่ถึง เรา
ต้องมาวิธีท าอย่างไรน้ าถึงจะไปถึงปลายสาย  

นายธวัชชัย กล่าวต่อที่ประชุมส าหรับปลายสายท าไมน้ าไม่ถึงด้วยระบบไฟฟ้าของเรา ไฟตก
บ่อย ซึ่งบางปีก็แล้ง บางปีไม่แล้ง และปีนี้แล้งมาก ก็เลยไม่ได้ตั้งงบประมาณซื้อ
หม้อแปลง คือตอนนี้เราไม่มีน้ าเข้าห้วยน้ าจาง เราเลยใช้เวลาเอารถน้ าไปเติมในตัว



ประปาแล้วปล่อยให้ประชาชนเป็นเวลา บ้านไหนที่อยู่ต้นทางก็จะเปิดพร้อมกัน 
ใครที่ปลายสายน้ าก็จะไม่แรง ปลายสายก็จะรถน้ าไปเติมในโอ่ง ถังใช้ ตอนนี้ทาง
ผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 ก็ช่วยส่งน้ าให้กับประชาชนอีกแรง 

รองณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อที่ประชุมถ้าระบบไฟฟ้าช่างต่ายไปตรวจสอบเช็คระบบว่าเป็นอย่างไร ถ้า
จะแก้ไขลองแก้ไขต่อตรงไปเลยได้ไหม 

นายกเทศมนตรี กล่าวต่อที่ประชุมเราต้องคิดว่าอีก 1 เดือน ถ้าฝนไม่ตกหมู่ท่ี 8 บ้านดงช้างดี แห้ง
แน่นอนครับ เราต้องคิดไว้นะครับถ้ามันเกิดข้ึนจะแก้ไขอย่างไรตอนเวลาเกิด
บางครั้งคิดไม่ทัน เราต้องเตรียมไว้ รถเรามี 2 คัน ถ้าเกิดขึ้นอีกหมู่จะล าบาก 

นายนวพล กล่าวต่อที่ประชุมช่วงนี้ผมลงส่งให้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. ก็จะเบาร้อนเหมือนกัน
ครับ ส่งถึง 15.00 น. ก็พักสแตนบายอยู่ส านักงานเผื่อไฟไหม้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ประธานสภา  กล่าวต่อที่ประชุมมีหัวหน้าส่วนท่านใด มีเรื่องแจ้งอีกไหมครับ 

- ไม่มีหัวหน้าส่วนหรือสมาชิกแจ้งจึงขอปิดการประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา  12.30 น. 
 

    ลงชื่อ       สวง  คุ้มอักษร     ผู้จดรายงานการประชุม 
        ( นางสวง  คุ้มอักษร) 
        เลขานุการสภา 
 
    ลงชื่อ          ชัยโรจน์  กองราช                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายชัยโรจน์  กองราช) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลหาดกรวด 


